

Số: /BC-UBBC

Tuần Giáo, ngày tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Công văn số 118/UBBC-NC ngày 11/6/2021 của UBBC tỉnh Điện Biên V/v báo cáo Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

UBBC huyện Tuần Giáo báo cáo kết quả như sau:

I. Khái quát tình hình khiếu nại, tố cáo trong địa bàn

Thực hiện Kế hoạch số 888/KH-UBND ngày 01/4/2021 của UBND tỉnh về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; UBND huyện đã ban hành Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 về việc thành lập Tổ công tác thường trực tiếp công dân phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 06/4/2021 kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong thời gian vừa qua được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, UBND huyện, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn có sự chuyển biến tích cực. Số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm, không phát sinh điểm nóng về khiếu nại, tố cáo. Trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử trên địa bàn.

Đơn thư của công dân được tập trung giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở hạn chế đơn thư vượt cấp, kéo dài, việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo được thực hiện thường xuyên giúp nâng cao nhận thức của nhân dân qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để công tác bầu cử trên địa bàn huyện diễn ra an toàn, tỷ lệ người dân đi bỏ phiếu cao, cuộc bầu cử trên địa bàn huyện đã diễn ra thành công trên mọi phương diện, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật.

II. Kết quả các hoạt động của UBBC huyện về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử

1. Về công tác tổ chức, chỉ đạo, triển khai việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bầu cử

Trên cơ sở Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban kiểm tra Trung ương hướng dẫn việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của

cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp; Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến nhân sự bầu cử và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

UBBC cấp huyện chỉ đạo UBBC các xã, thị trấn và các tổ chức phụ trách bầu cử huyện, xã, thị trấn thực hiện tốt việc nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về người ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn.

2. Về tổ chức tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bầu cử

2.1. Việc tổ chức và kết quả tiếp công dân

- Công tác triển khai tiếp công dân phục vụ bầu cử: Huyện đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Thanh tra huyện, phòng Nội vụ huyện, Ban Tiếp công dân huyện tổ chức tiếp công dân trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Lãnh đạo UBND huyện đã chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên; xử lý dứt điểm đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Kết quả tiếp công dân: Không có lượt công dân nào đến Ban Tiếp công dân huyện và địa điểm tiếp công dân các xã, thị trấn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo về bầu cử.

2.2. Về việc tiếp nhận, xử lý đơn thư về bầu cử

- Tổng số đơn tiếp nhận: 02 đơn (KN: 0 đơn; TC: 0 đơn; ĐNPA: 02 đơn).

+ Đơn tố cáo, phản ánh về tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND xã, thị trấn: Không.

+ Đơn khiếu nại về việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác: Không.

+ Đơn khiếu nại về lập danh sách cử tri: Không.

+ Đơn khiếu nại về kết quả bầu cử: Không.

+ Đơn tố cáo, phản ánh về nội dung khác: 02 đơn (KN: 0 đơn; TC: 0 đơn; ĐNPA: 02 đơn).

Đơn của ông Lò Văn Chiên, Lò Văn Lương bản Vánh 2 xã Chiềng Đông phản ánh ông Lò Văn Định và ông Tòng Văn Ánh tại Tổ bầu cử số 04 xã Chiềng Đông vi phạm quy định trong quá trình kiểm phiếu.

Đơn của nhân dân bản Nậm Bay xã Nà Tòng phản ánh về việc ông Lò Văn Minh - Phó chủ tịch UBND xã Nà Tòng đưa tiền cho em trai Lò Văn Ninh mua ma túy và bia để vận động một số cử tri nghiệm tại bản Nậm Bay bỏ phiếu cho Lò Văn Minh.

2.3. Kết quả xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bầu cử: 02 đơn/02 vụ việc.

- Đối với đơn của ông Lò Văn Chiên và Lò Văn Lương, bản Vánh 2 xã Chiềng Đông

Kết quả giải quyết đơn phản ánh: Căn cứ biên bản xác minh và báo cáo số 52/BC-UBBC ngày 03/6/2021 của UBBC xã Chiềng Đông, đơn phản ánh mạo danh và không có cơ sở.

Lý do: UBBC huyện đã giao cho Phòng Nội vụ huyện phối hợp với UBBC xã Chiềng Đông kiểm tra, xác minh nội dung đơn phản ánh cho thấy không có người tên Lò Văn Chiên và Lò Văn Lương (tên người được đánh máy đứng nguyên đơn) cư trú tại bản Vánh 2; ông Lò Văn Định và Tòng Văn Ánh đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, không tham gia vào việc kiểm phiếu của Tổ bầu cử số 04 tại xã Chiềng Đông như trong đơn đã nêu.

- Đối với đơn của nhân dân bản Nậm Bay: Ban Tiếp công dân huyện đã chuyển cho Công an huyện giải quyết (theo phiếu chuyển đơn số 13/XLĐT-BTCD ngày 28/5/2021 của Ban Tiếp công dân huyện), công an huyện đang giải quyết.

3. Đánh giá chung về công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh về bầu cử:

UBBC huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư về công tác bầu cử, qua đó hạn chế tối đa tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo, không phát sinh điểm nóng về đơn thư góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự, tạo điều kiện cho quá trình bầu cử trên địa bàn được diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật.

Trên đây là báo cáo Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của UBBC huyện Tuần Giáo./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, UBBC./.

TM. ỦY BAN BẦU CỬ